

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-KTN

Lai Châu, ngày tháng 12 năm 2024

V/v triển khai, thực hiện Công điện số
125/CD-TTg ngày 01/12/2024 của
Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ
trên 50% vốn điều lệ.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, điều hành của Nhà nước, công tác thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, vật lực, tài lực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Việc ban hành chương trình, kế hoạch THTK, CLP của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa đầy đủ, chậm ban hành; chấp hành chế độ báo cáo còn chưa kịp thời, chưa đầy đủ theo yêu cầu; công tác sắp xếp, xử lý tài sản còn chậm, việc thực hiện một số quy định về quản lý, sử dụng tài sản công chưa nghiêm; triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn còn chậm dẫn đến thu ngân sách từ nguồn thu sử dụng đất đạt thấp; thực hiện THTK, CLP tại một số cơ quan, đơn vị chưa hiệu quả, có địa phương, đơn vị còn để xảy ra, nguy cơ xảy ra lãng phí; kinh phí tiết kiệm được từ nguồn chi thường xuyên, tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia còn thấp.

Nhằm đẩy mạnh việc THTK, CLP theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 125/CD-TTg ngày 01/12/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

- Tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản về công tác THTK, CLP của Trung ương¹, địa phương². Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP; trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP năm 2024 và các năm tới theo định hướng, chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật về THTK, CLP và Công điện số 125/CD-TTg ngày 01/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua theo Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 1215/HD-UBND ngày 05/4/2024 về khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “*Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí*” nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc thực hiện công tác THTK, CLP.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cao nhất cho người dân và Doanh nghiệp, gắn việc THTK, CLP và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Khẩn trương hoàn thiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, kiến nghị bãi bỏ các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, khó xác

¹ Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về chống lãng phí; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP và Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2024.

² Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 01/4/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch số 1740/KH-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 01/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch số 2809/KH-UBND ngày 19/7/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/6/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 09/02/2023 và Hướng dẫn số 1215/HD-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “*Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí*”.

định, không phù hợp thực tiễn; tạo điều kiện tốt nhất trong thu hút đầu tư; tối ưu hóa quy trình làm việc; nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

- Xây dựng văn hóa phòng, chống lãng phí; đưa THPT, CLP trở thành tự giác, tự nguyện. Xây dựng văn hóa tiết kiệm, CLP trong các cơ quan, tổ chức; khuyến khích Nhân dân tăng cường THPT, CLP, tạo thói quen quý trọng tài sản của Nhà nước, công sức của Nhân dân, sự đóng góp của tập thể và công sức của mỗi cá nhân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng văn hóa tiết kiệm, ý thức tiết kiệm; tư duy làm việc khoa học, quản lý thời gian hiệu quả, hình thành trách nhiệm đạo đức xã hội gắn với thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THPT, CLP và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến THPT, CLP nhằm nâng cao, thống nhất nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác THPT, CLP đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

3. Sở Tài chính

3.1. Về quản lý ngân sách nhà nước: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách theo Luật Kế toán; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Quản lý sử dụng tài sản công; Luật Quản lý thuế; tăng cường THPT, CLP trong sử dụng ngân sách nhà nước; triệt để cắt giảm chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách để dành chi đầu tư phát triển, nhất là các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, thiết yếu. Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý chi thường xuyên, tăng cường đấu thầu, đặt hàng, khoán kinh phí, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước và việc chấp hành các quy định về THPT, CLP; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

3.2. Về quản lý, sử dụng tài sản công

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh: Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Tập trung thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công, xây dựng Cơ sở dữ liệu thành phần để kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát lại toàn bộ tài sản công, trụ sở làm việc không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích để quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định, không để lãng phí, thất thoát tài sản của nhà nước.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm công tác Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/03/2024 và Kế hoạch số 2374/KH-UBND ngày 21/6/2024 của UBND tỉnh về tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

3.3. Về quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp: Tăng cường công tác quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Doanh nghiệp có vốn nhà nước.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh: Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Công điện số 112/CĐ-TTg ngày 06/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 4655/UBND-TH ngày 18/11/2024 của UBND tỉnh về tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai hoàn thành, đưa vào sử dụng, chống lãng phí, thất thoát. Tăng cường tổ chức thực hiện Luật Đầu tư công, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, kiên quyết cắt giảm các thủ tục không cần thiết.

- Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Tập trung tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án hạ tầng quan trọng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi, giám sát tiến độ dự án đầu tư công.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào lập và giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý đất đai; công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; dự báo, cảnh báo điều tra, đánh giá, ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý, bảo vệ tài nguyên nước, khoáng sản chưa khai thác và bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường; rà soát, đánh giá đúng thực trạng các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên phạm vi toàn tỉnh, đề xuất các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, đẩy nhanh việc thực hiện dự án, đưa đất đai vào sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phát huy nguồn lực đất đai.

6. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh: Khẩn trương thực hiện tổng kết 07 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII theo Kế hoạch số 299-KH/TU ngày 22/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “*Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả*”; xây dựng phương án sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, giảm tổ chức bên trong, bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quản lý chặt chẽ thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng, đảm bảo năng suất, hiệu quả công việc và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức trong khu vực Nhà nước.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh: Thực hiện rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức sau khi có quy định của Trung ương. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra công vụ.

7. Thanh tra tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan: Tăng cường công

tác thanh tra xử lý nghiêm các vi phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước; quản lý, sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp nhà nước; việc chấp hành các quy định về THTK, CLP; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, dễ xảy ra vi phạm như đất đai, đầu tư công, xây dựng, tài chính công, tài nguyên, khoáng sản. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cá nhân để xảy ra lãng phí.

- Hằng năm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị; kịp thời chấn chỉnh, xử lý và đề ra những giải pháp khắc phục những hạn chế (nếu có).

8. Sở Tư pháp: Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành, lĩnh vực, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với thực tế.

9. Các Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực tài chính, đổi mới quản trị, công nghệ, cơ cấu lại sản phẩm, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, cải tiến quy trình sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch các Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
- Văn phòng UBND tỉnh: V, C;
- Lưu: VT, Kt3.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Lương